

Chợ ng trình đêm thánh nhợc “ Hai Dòng Máu”

Tác Giả: Đợ Hiợu, phóng viên RFA
Thứ Năm, 04 Tháng 11 Năm 2010 11:37

Nợi niợm cợa nhợng ngợi con lai mang hai dòng máu Viợt- Mợ đợ nay vợn là trăn trợ cợa chính bợn thân hợ và nhợng ai quan tâm đợ đợi tợng đó trong cợng đợng.



Cùng hát thánh ca tợi Hợi Thánh Tin Lành Báp Tít Phợc Hợng đêm Chợ Nhợt 24 tháng 10, 2010 (nhà thợ Columbia, thành phợ Falls Church, Virginia)ợ Photo Đợ Hiợu RFA

Trong suợt nhợng năm thág qua, có nhiợu nợ lợc giúp loợi trợ nhợng mợc cợm, thiên kiợn đợi vợi nhợng ngợi con sinh ra tợ nhợng bợc cha mợ không cùng mợt dòng máu, mợt chợng tợc.

Gợn đây nhợt đã có mợt sinh hoợt nợm trong chiợu hợng đó diợn ra tợi bang Virginia, Hoa Kợ.

Đó là “Đêm Thánh Nhợc Hai Dòng Máu” do Hợi Thánh Tin Lành Báp Tít Phợc Hợng tợ chợc đêm Chợ Nhợt 24 tháng 10, 2010 tợi nhà thợ Columbia, thành phợ Falls Church, Virginia , Hoa Kợ.

Chương trình đêm thánh nhạc “ Hai Dòng Máu”

Tổ chức: Đền Hiếu, phóng viên RFA
Tháng 04 năm 2010 11:37

Vì sao chương trình “Hai Dòng Máu” được đưa ra cho buổi trình diễn đó? Đây là đề tài Đền Hiếu gửi đến quý thính giả trong Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này.

Quê hương mới cho những người con hai dòng máu

Mục sư Trần Nhật Thăng, vị mục sư nhiêm trọng của Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phụng Sự cho biết về buổi trình diễn ca nhạc, vị sư tham dự có trên 300 khán giả, tín hữu, trong gần 5 tiếng đồng hồ:

“Diễn giả là người 2 dòng máu, ca sĩ cũng là người 2 dòng máu, đặc biệt tôi thấy những người Việt Nam ở vùng này, là người 2 dòng máu bản xứ, không được đồng hành cùng chúng ta hay những tổ chức cùng đồng hành đây, đây ý định.”

☐ Mục sư Trần Nhật Thăng:

☐ Việt Nam, họ sống cuộc đời tị nạn, và khi họ đến Hoa Kỳ những đau đớn, tị nạn đó hình như tan biến đi. Tôi sao như vậy, vì Hoa Kỳ là Đất Thánh của Chúa, nơi đây người dân đầy yêu thương, cho nên người hai dòng máu được đến một quốc gia yêu thương họ, tất cả những gì đau đớn, tị nạn của một con người 2 dòng máu, không còn nữa. Họ là những thành phần được xã hội chấp nhận có đầy đủ vật chất, những họ là thiêu hủy đi sống tâm linh. Chúng ta phải cùng góp cho họ một cuộc sống tâm linh vững vàng hơn, đưa họ đến với Chúa.”

Nhạc sĩ Thanh Hà, một người mang 2 dòng máu Việt-Mỹ được mời đến đóng góp tiếng hát trong buổi trình diễn thu hút nhiều người nghe nhưng cô từng mang nặng, thì thiêu hủy đi quê nhà:

“Không biết mà Thanh Hà có, cũng như cái tình cảm sâu nói ra đây, buổi này không có gì hay đẹp. Trước đây, khi còn ở Việt Nam, mình có gia đình như không, vì không ai chấp nhận mình hết, những người đi u đó làm cho Thanh Hà mệt mỏi hơn.”

Ông bà người, dĩ nhiên mình không nhận mình, bao nhiêu tiếng không được nói. Ngày hôm nay, biết cả nơi nào mình đến cất tiếng hát, Thanh Hà đứng trước người thiêu hủy mình. ☐ trên cao có một tiếng thiêng liêng

Chương trình Đêm Thánh Nhạc nào đó đã chọn Thanh Hà để bù đắp cho những thiêu hủy mà hai mươi mốt năm qua, ba mươi mốt năm qua, mình không có.

Chương trình đêm thánh nhạc “ Hai Dòng Máu”

Tác Giả: Đá Hiáu, phóng viên RFA
Thứ Năm, 04 Tháng 11 Năm 2010 11:37

Đó là lý do mà khi được Mẹ c sẵ Thẵng gái đán đáy hát cho chương trình “Hai Dòng Máu”, Thanh Hà rất vui mừng được góp phần hôm nay. Đây là cơ hội để được chia sẻ với quý vị và niềm tin là khi nhìn có thể không thấy, nhưng có người trên cao nhìn xuống, che chở, nên việc đầu tiên là Thanh Hà được đến Mẹ, được sung sướng như là làm việc mình yêu thích, đi khắp nơi, được biết là hôm nay được hát bài thánh ca để đóng góp trong chương trình hôm nay.”

Đái lòng hận thù thành lòng yêu thương

Một đêm giá khác trong đêm thánh nhạc, người tôi có một quá khứ tăm tối vì đã rơi vào con đường nghiện ngập, trộm cắp, băng đảng, phạm pháp, tù tội, một người mang 2 dòng máu Việt-Ý, nay là Mẹ c sẵ Tâm Conetto nhạc sĩ hoàn toàn nào đã đưa ông đến với Chúa:

“Nhưng tôi hút sách, giảng học thì thấy mãi cuộc sống của thanh niên, nhưng cuối cùng khi tôi vào tù, tôi đó tôi tìm kiếm được một ánh sáng thật sự đó là chân lý của Phúc Âm cho nên tôi đã tin vào Chúa Giêsu. Sau khi tin Chúa, tôi đã đến tận thân để học hành và cơ hội tốt của mình trong Chúa, trở thành một đáy tôi của Chúa, đem Phúc Âm của Ngài đến cho giới thanh niên cũng như là cho đường bào Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ.”

Đáp này, mẹ c sẵ Tâm Conetto cũng tâm tình với các bạn trẻ :

“Xin các bạn hãy nhớ rằng dù trong bất cứ tình huống nào, thì không nên nghĩ đó là bạn được cùng, vì chức của bạn có một cánh cửa mở ra cho tương lai. Một một con người đầu có một quá khứ, nhưng ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào, chính một con người phải quyết định ngay trong lúc này, để ngày mai sẽ tốt hơn những gì đã qua. Tôi tin các bạn là các bạn trẻ đường tin nhưng gì mà thế giới đem đến cho mình để học những thế, mà phải nghĩ đến bạn của cha mẹ đang lo lắng cho mình, và sự đau lòng của mình làm điều gì sai trái.

Theo như là giới thiệu của Ban Tổ chức đêm trình dián thánh nhạc thì với dián giá cũng như ca nhạc sĩ là người mang hai dòng máu, về phía khán giả hiện diện, có rất đông người được đến để nhá tại Hoa Kỳ thuác dián con lai, một niềm tin họ là người Việt lai Má da màu, đến từ bang Pennsylvania cho biết vì sao chúng tôi sinh hoạt tôn giáo và văn nghệ hôm nay:

“Nghe nói chương trình thánh nhạc 2 dòng máu hay nên đến đây, vì đúng như cảm tưởng của mình. Em cũng muốn đi hiểu hơn về thánh đức học hỏi, hiểu biết, để về làm việc tại hội thánh của mình. Em tên là Phác Bùi, đã cảm nhận được Chúa từ lâu, được đến đây là do chương trình

Chương trình đêm thánh nhạc “ Hai Dòng Máu”

Tác Giả: Đứ Hiứu, phóng viên RFA
Thứ Năm, 04 Tháng 11 Năm 2010 11:37

cãa Chúa.

“ Vì t Nam, em cũng không có đäc mät gia đình, räi con cái län lên đä biät Chúa. Em rät nhät nhät nên không bao giä dám đi vät biên, Chúa täo em ra là con lai, cho em cä häi đän đây mät cách dä dàng. Chúa chän mình chä không phäi là mình chän Chúa, và Chúa đã chän em.”



Các anh chä em cä u nguyän träc buäi trình đän ca nhäc väi chä đä Hai Dòng Máu. Photo Đứ Hiứu RFA

“ Mät nghä sĩ đän tä vùng Tây Nguyên, anh Hagim Klong, thuäc säc täc Kä Hor, nhân đäp sang Hoa Kä tham đä häi nghä Tin Lành quäc tä, cũng có mät trong chäng trình ‘Đêm Thánh nhäc, Hai Dòng Máu’.

Đäp này, anh Hagim kä läi vä nhäng thay đäi trong con ngä i mình tä khi tin Chúa:

“Theo em thì näi đäu cũng có nhäng ngä i chäa biät vä Chúa, vä tình yêu thäng cäa Chúa dành cho nhân loäi.

Xin đäc chia sä vä tình yêu cäa Chúa đã biän đäi đäi säng cäa mình nhä thä nào, cho nhäng ngä i chäa biät vä Chúa.

Chương trình đêm thánh nhạc “ Hai Dòng Máu”

Tác Giả: Đá Hiáu, phóng viên RFA
Thứ Năm, 04 Tháng 11 Năm 2010 11:37

Ba mẹ em đã tin Chúa từ khi em chưa sinh ra, từ khi tiếp nhận Chúa thì được thay đổi rồi từ nay, từ mẹ tôi con người xa xưa nên con người tôi. Trước đây tôi cũng có hút thuốc, uống rượu, chơi thẻ, bây giờ Chúa đã thay đổi tôi, những điều đó không còn dính dáng gì tới mình. Trong lòng mình cũng có cay đắng và hận thù, Chúa đã thay đổi lòng hận thù đó thành lòng yêu thương như Chúa yêu nhân loại.”

Ngày mai đây, khi trở về quê hương mình ở Việt Nam, anh Hagim ôm ấp mẹ tôi hoài bão là: “ở quê hương em có được một nhà thờ, có được một Giáo xứ, những con dân Chúa được hưởng phúc Chúa. Tôi thấy đây có đầy đủ hết mọi thứ, những nơi quê hương thì chưa có những điều kiện như vậy, nếu không có được một Giáo xứ, không có sân vui chơi lành mạnh cho giới trẻ thì rất đáng buồn.”

Đêm thánh nhạc “Hai Dòng Máu” với những bài tâm tình, tiếng hát, chia sẻ niềm niềm, các mẹ tôi những người con Việt mang hai dòng máu, bày tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa và tất cả đã thay đổi con người trong cuộc sống.